



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๔๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมมติในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ ๑ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ ๒ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักสมมติเพื่อให้เกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ในการนี้ จังหวัดนครพนมจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโดยการพัฒนาดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (online) และออนไซต์ (onsite) ระยะเวลาการพัฒนา ๒๐ ชั่วโมง กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับผู้ผ่านการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งสามารถใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ



๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ว.น.ด.66



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขที่ 3123 วันที่ 10 พ.ค. 2566
 กง.บด. กง.สส. กง.กม. กง.กก. กง.บป.

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๐๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมมติในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ ๑ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ ๒ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักสมมติเพื่อให้เกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของสังคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ โดยการพัฒนาจะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (online) และออนไซต์ (onsite) ระยะเวลาการพัฒนา ๒๐ ชั่วโมง กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับผู้ผ่านการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งสามารถใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th